

có mạng lưới đáp ứng được yêu cầu phân phối vé và có mức chi phí hoa hồng thấp làm đại lý xổ số. Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng đề nghị làm đại lý xổ số vượt quá nhu cầu của Công ty, Công ty tổ chức đấu thầu để lựa chọn các tổ chức, cá nhân làm đại lý xổ số.

4. Khi đại lý cũ sang hợp đồng mới cho con hoặc người thừa kế, thì con hoặc người thừa kế phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là thân nhân của đại lý cũ. Thủ tục ký hợp đồng được thực hiện như quy trình đại lý tái ký hợp đồng.

Bước 2:

Phòng Kế hoạch, phòng Vé số tự chọn (xổ số lô tô thủ công) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh tiến hành khảo sát thị trường tiêu thụ và nhân thân của đại lý cũ và người xin làm đại lý mới theo quy định như sau:

+ Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, thường trú tại Việt Nam.

+ Không phải là người đang có tiền án, tiền sự; không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

+ Không phải là người lao động, người quản lý làm việc tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh hoặc Công ty xổ số kiến thiết khác hoạt động trong cùng địa bàn khu vực.

+ Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty hoặc Công ty xổ số kiến thiết khác hoạt động trong cùng địa bàn khu vực.

+ Đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm thanh toán theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với Công ty.

+ Có văn bản cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh khi trở thành đại lý xổ số. Cam kết thực hiện kinh doanh vé xổ số đúng quy định của pháp luật.

+ Có đủ điều kiện, có mạng lưới đáp ứng được yêu cầu phân phối vé xổ số của Công ty.

Bước 3:

Sau khi khảo sát, nếu các cá nhân xin làm đại lý đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định nêu trên, phòng Kế hoạch, phòng Vé số tự chọn lập tờ trình báo cáo Ban Giám đốc Công ty xem xét tái ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới làm đại lý xổ số truyền thống, xổ số lô tô thủ công Tây Ninh.

II. Tổ chức thực hiện

Quý IV hàng năm phòng Kế hoạch, phòng Vé số tự chọn tiến hành khảo sát thị trường tiêu thụ và nhân thân của người xin làm đại lý, lập tờ trình Ban Giám đốc Công ty xem xét tái ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới làm đại lý xổ số truyền thống, xổ số lô tô thủ công Tây Ninh.

Các phòng, chi nhánh thuộc Công ty, đại lý xổ số Tây Ninh thực hiện đúng quy trình này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời với Ban Giám đốc Công ty để bổ sung, sửa đổi./.

